

Chuẩn Bị Cho Bài 14

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Lưu đây và nhớ lại

Thời gian qua đi, dân được tuyển chọn không còn nhìn ra giao ước của họ và bỏ Thiên Chúa. Rồi khi bị bắt đi lưu đây họ lại cho là Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Tuy nhiên họ đã nhận thấy rằng Thiên Chúa vẫn còn ở đó giúp họ khi Người sai các ngôn sứ đến hướng dẫn họ trở về với Người. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện để giúp chúng ta, ngay cả khi chúng ta bỏ Người.



Lưu đây

Gia đình hoặc tổ tiên quý vị có thể đã rời bỏ quê hương để đến Mỹ châu. Gia đình quý vị có thể tìm hiểu những cảm nghĩ đau đớn, mất mát và hy vọng mà cuộc đời thay ấy đã mang lại.

Nâng đỡ và an ủi

Quý vị hãy nghĩ đến một người bạn, người bà con, hoặc một người khác thuộc cộng đoàn quý vị, người ấy đang phải đau khổ vì một mất mát. Hãy tìm cách nào để gia đình quý vị có thể đem lại nâng đỡ ủi an cho người ấy.

Những giao ước của gia đình

Rút tên từ trong một bao giấy đựng đồ ăn trưa. Mỗi người trong gia đình làm một giao ước với người nào mình rút được tên. Vào cuối tuần, xem lại coi mọi người trong gia đình đã thi hành giao ước như thế nào.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Khi chúc bình an trong Thánh lễ, cố gắng bắt tay một cách nồng nhiệt, nhìn vào mắt họ và mỉm cười.

Trong Tuần

Hãy thắp lên một ngọn nến đặc biệt mỗi tối, tượng trưng cho giao ước của quý vị với Chúa và với nhau.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong Phụng vụ

Các hội đường là nơi thờ phượng của người Do-thái. Việc cầu nguyện và học hỏi ở hội đường có lẽ đã bắt đầu khi dân Ít-ra-en bị phát lưu tại Ba-by-lon. Các kinh nguyện và truyền thống trong hội đường và tại gia đã thay thế những nghi lễ và hy tế trong Đền Thờ.

Nhiều yếu tố trong kinh nguyện và phụng vụ Ki-tô giáo đã bắt nguồn từ Do-thái giáo. Mặc dù La-ngữ là ngôn ngữ của Ki-tô giáo qua suốt lịch sử của mình, nhưng một ít từ Hy-bá đã trở thành một phần của Phụng vụ Ki-tô giáo (*amen*, *hosanna*, và *alleluia*). Những cử hành của Ki-tô giáo và Do-thái giáo cùng dùng chung nhiều kinh nguyện và lời tung hô.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Chấp nhận mất mát

Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Giê-rê-mi-a 23:3-4



Thiên Chúa không muốn chúng ta phải đau khổ vì chia ly và mất mát.

Qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Chúa dạy chúng ta rằng Người sẽ quy tụ tất cả chúng ta và chăm sóc chúng ta để chúng ta được hạnh phúc và lại được sinh hoa trái. Sứ điệp của Thiên Chúa là sứ điệp ủi an và hy vọng. Khi chúng ta phải đối diện với mất mát trong đời, thật khó mà đối phó với cái đau đớn của sự mất mát ấy. Chúng ta cần biết chấp nhận sự an ủi của Chúa, của gia đình và của các bạn đang chăm sóc cho chúng ta.